

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าร่วมประชุมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Networking Delegation on Business and Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SEANF กับเครือข่ายสถาบันสิทธิ ฯ ในภูมิภาคยุโรป (ENNHRI) และเครือข่ายสถาบันสิทธิ ฯ ในระดับสากล (GANHRI) ว่าด้วยประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Networking Delegation on Business and Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยการประชุมครั้งนี้มูลนิธิพีริตริช เนามัน เป็นเจ้าภาพในการเชิญประเทศใน SEANF เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นการประชุมแบบ High Level ประกอบด้วยประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และไทย รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Commission) ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐสภายุโรป (European Parliament) การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้นำเสนอสรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ที่ขับเคลื่อนในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งประเด็นที่ กสม. ของประเทศไทยได้ผลักดันให้รัฐบาลและภาคธุรกิจในรูปแบบของสภาต่าง ๆ อาทิ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการธนาคาร และเครือข่ายข้อตกลงโลก ได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นดังกล่าวในทุกสถานที่ที่ได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้

๒. การหารือระหว่างนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางสาวเวจเจอร์ เบนเน็ต (Virginia Bennet) รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งกำกับดูแลสำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน พร้อมคณะ ได้ประชุมหารือกับนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ การเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง การสร้างกระบวนการที่เป็นธรรมที่ทำให้เกิดการเข้าถึงในลักษณะต่าง ๆ ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอื่น ๆ จากการประชุมหารือได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลักการสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นส่วนช่วยป้องกัน เยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และมีความห่วงใยเกี่ยวกับ

การนำหลักการหรือหลักกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ (implementation) รวมทั้งเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งนางอังคณา ฯ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อขัดข้องหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักการหรือหลักกฎหมายเป็นหน้าที่ของ กสม. ในการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ คำสั่ง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดภูเก็ต

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรภายใต้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนรวมถึงองค์กรภายใต้ UN การประชุมดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้พิการว่ามีอุปสรรคอย่างไรบ้าง เช่น การมีล่าม การได้รับการดูแลระหว่างถูกดำเนินคดีหรือเป็นผู้ฟ้องคดีเอง (๒) การเป็นผู้ประกอบการของผู้พิการ ซึ่งผู้พิการอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองทุกระดับ (๓) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กรณีผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รัฐควรมีแผนในการดูแลเป็นพิเศษกับบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร เพราะถ้าไม่มีบุคคลอื่นมาช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถทราบได้ เช่น สัญญาณภัยพิบัติทางเสียง คนหูหนวกไม่สามารถได้ยินสัญญาณภัยพิบัติ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้นำเสนอจากประสบการณ์แนวคิดจากหลายฝ่าย รวมทั้งได้รับฟังความเห็นจากผู้พิการ ได้แก่ นายมณฑิธร บุญตัน คณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภาคมนตาบอดแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้กับทุกฝ่ายและทุกองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ว่ามีประเด็นละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างที่ผู้พิการจะได้รับโอกาสและรับสิทธิเหล่านั้น

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของชนพื้นเมือง (Asian NHRI Workshop on the Indigenous Navigator) ณ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของชนพื้นเมือง (Asian NHRI Workshop on the Indigenous Navigator) เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา อินเดีย และบังคลาเทศ ในการประชุมครั้งนี้ นางเตือนใจ ฯ ได้มีข้อเสนอ ๓ เรื่อง ดังนี้ (๑) ขอให้ กสม. และสำนักงาน กสม. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยให้การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (๒) ให้สำนักงาน กสม. มอบหมายให้สำนักใดสำนักหนึ่งจัดทำระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง และ (๓) ให้มีการขยายผลสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) และกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

๕. บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณานำบันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พ.ศ. และมีมติเห็นชอบตามความเห็นที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีรวบรวมความเห็นที่ประชุม เพื่อเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และติดตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พ.ศ. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๖ ปี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๖ ปี ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเห็นที่ประชุมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานสถาปนาองค์กรในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงาน กสม. “กสม. พบสื่อมวลชน” และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนา เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๙”

๗. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาลเป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยความสะดวก กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. ความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้หารือและแก้ไขกำหนดการสัมมนา การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน รวมถึงการซักซ้อมความพร้อมในการประชุมเตรียมงาน และมีมติเห็นชอบการดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของประเทศไทย ตามความเห็นที่ประชุม และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. ความเห็นต่อรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CEDAW

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบข้อชี้แจงต่อรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CEDAW ในประเด็นคำถาม ๖ ประเด็น และขอให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีถ้อยแถลงด้วยวาจา ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานคู่ขนาน CEDAW ณ สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

